

BAO CAO SU “PHUN” ĐÁP ỨNG MỌI KÍCH CỠ

Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự sản xuất một bao cao su phù hợp với kích cỡ dương vật của mình. Một sáng chế mới ở Đức đã cho phép làm điều đó...

Một tin vui cho những quý ông có dương vật quá lớn hoặc quá nhỏ: một nhà sáng chế Đức vừa cho ra đời một loại bao cao su chưa từng có trong lịch sử, đó là bao cao su “phun”, phù hợp với kích thước dương vật của từng người. Ông Jan Vinzenz Krause, giám đốc Viện Tư vấn Bao cao su (Đức), đã chế tạo thành công một hệ thống “bao cao su phun” (spray-on condom) để tạo ra bao cao su riêng cho từng cá nhân trong một thời gian rất ngắn.

Nhà sáng chế Krause cho biết: “Nếu bạn đến hiệu thuốc để mua condom thì chỉ thấy những loại ứng với kích thước trung bình của dương vật khi cương cứng là 14,5 cm, trong khi đó, không ít người có “của quý” nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức đó. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tại sao không tìm cách thiết kế bao cao su thích hợp cho từng cá nhân? Sáng chế này có khả năng làm nên một cuộc cách mạng trên thị trường bao cao su”.

Ông Krause đã đăng ký xin cấp bằng sáng chế cho hệ thống phun tạo bao cao su của mình. Ông nói: “Theo tôi biết thì ý tưởng của chúng tôi là độc nhất từ trước đến nay”.

Để có một chiếc bao cao su độc đáo này, người sử dụng đưa dương vật vào trong hệ thống, trong đó có bộ phận đo chính xác kích thước của dương vật. Sau đó chỉ việc bấm nút để phun cao su lỏng phủ kín dương vật từ một thiết bị bơm có nhiều vòi nhỏ. Cao su lỏng được chứa một chiếc ống có thể tháo ráp được.

Ông Krause đang đo kích thước bao cao su “phun” – loại condom đáp ứng mọi kích thước của dương vật. (Ảnh: Reuters)

Lớp cao su mỏng dính được phun ra sẽ khô sau khoảng 20 giây, tạo thành một chiếc condom vừa vặn với dương vật. Sau khi “xong việc”, người sử dụng dễ dàng tháo bỏ bao này như những chiếc bao cao su thông thường. Nhóm nghiên cứu hiện đang tìm cách rút ngắn thời gian khô của cao su lỏng xuống chỉ còn 10 giây.

Ông Krause cho biết ông đang tiếp tục hoàn thiện sáng chế này và thực hiện một số thủ tục pháp lý trước khi tung sản phẩm này ra thị trường.

Theo nhóm nghiên cứu, dù đáp ứng được nhu cầu của từng người, nhưng bao cao su “phun” sẽ đắt tiền hơn các loại condom thông thường. Theo ước tính, chi phí để có 1 chiếc bao như thế sẽ ở

mức 1 euro, tức gấp đôi giá của 1 bao cao su thông thường.

Sản phẩm condom của ông Krause hiện có các màu đỏ, xanh lá cây, vàng hoặc trong suốt, nhưng không có hương thơm. Ông nói: “Để có mùi hương theo ý thích, người sử dụng có thể dùng chất bôi trơn có mùi”.

Ông Krause: “Sáng chế này có thể làm nên một cuộc cách mạng trên thị trường bao cao su” (Ảnh: InvestorSpot)

Quang Thịnh